

NĂM THỨ 63

THỨ SÁU

19

THÁNG 4-2024

(11-3 năm Giáp Thìn)

SỐ: 9134



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

126 - PHỐ LÊ LỢI - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544

0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG



Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Sáng ngày 18/4 (10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), tại Khu di tích lịch sử quốc gia Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài tổ chức trọng thể lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng năm Giáp Thìn 2024. Dự lễ dâng hương có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đúng 6 giờ 30 phút, trong tiếng nhạc lễ âm vang, đoàn dâng hương khởi hành từ sân trung tâm lễ hội qua Nghi môn, Đền Hạ, Đền Trung lên Đền Thượng. Đi đầu đoàn hành lễ là đội tiêu binh rước quốc kỳ, cờ hội và vòng hoa mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công

dựng nước". Theo sau là các thiếu nữ mặc áo dài đỏ mang hương, hoa, lễ vật và 100 con Lạc, cháu Hồng trong trang phục cổ, tay gương cao cờ hội, thể hiện sức sống mãnh liệt của dòng giống Tiên Rồng cùng đoàn rước kiệu dâng lễ vật hương, hoa, bánh chưng, bánh giầy gắn liền với truyền thuyết về hoàng tử Lang Liêu và quan niệm trời tròn - đất vuông của cha ông ta. Tiếp đó là đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan trung ương, các địa phương; lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, các ban, sở, ngành, đoàn thể, huyện, thành, thị và nhân dân về dự lễ dâng hương.

Tại Điện Kính Thiên, với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo địa phương vào Thượng cung dâng hương, hoa bày tỏ lòng biết

ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước để con cháu nối tiếp truyền thống Lạc Hồng xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh như ngày hôm nay.

Trước anh linh Quốc Tổ Hùng Vương, thay mặt đồng bào cả nước, đồng chí Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, chủ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Giáp Thìn 2024 kính cẩn đọc Chúc văn tưởng niệm các Vua Hùng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Tưởng nhớ về tổ tông, các Vua Hùng đã khơi mạch nguồn dân tộc, lập nên Nhà nước Văn Lang, đặt nền móng cho sự phát triển trường tồn của quốc gia, dân tộc. Trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước, các thế hệ con cháu Lạc Hồng nối tiếp nhau đã trải qua bao cuộc đấu tranh với muôn vàn gian nan, thử thách; hun đúc nên truyền thống đoàn kết, quyết cường vô lũng, yêu nước nồng nàn; ý chí tự chủ, tự cường và niềm tự hào, tự tôn dân tộc sâu sắc; lập nên những kỳ tích vẻ vang, xây nên độc lập, gìn giữ non sông, khẳng định chủ quyền, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Trước anh linh tiền tổ, xin nguyện: Tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước của cha ông; nêu cao tinh thần yêu nước và cách mạng; ý chí độc lập, tự chủ, tự cường; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; cùng nhau chung sức đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa;

(Xem tiếp trang 4)

Khai mạc lễ hội Tiên La năm 2024

Tối ngày 18/4 (10/3 năm Giáp Thìn), huyện Hưng Hà tổ chức khai mạc lễ hội Tiên La năm 2024. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ngành của tỉnh, huyện Hưng Hà cùng đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương dự lễ khai mạc.

Đền Tiên La là nơi thờ Đông Nhung Đại tướng quân Vũ Thị Thục - nữ tướng dưới thời Hai Bà Trưng. Theo sử cũ ghi, khi giặc Đông Hán sang xâm lược nước ta, tên Thái tử Tô Định đã ép bà làm vợ. Bị bà từ chối, Tô Định đã giết cha và chống



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh trống khai hội.

(Xem tiếp trang 4)
THANH THỦY - THANH TÙNG

Thái Bình tăng 2 bậc về chỉ số SIPAS, tăng 5 bậc về chỉ số PAR Index

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 (SIPAS 2023), chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (PAR Index 2023). Theo đó, Thái Bình xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố về chỉ số SIPAS, tăng 2 bậc và xếp thứ 38/63 tỉnh thành phố về chỉ số PAR Index, tăng 5 bậc so với năm 2022.

Đạt được kết quả trên là do Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ

đạo thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là "thước đo" đánh giá năng lực của cán bộ, công chức các sở, ngành, địa phương. Năm 2023 - 2024, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt chủ đề "Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá đi lên"; đề cao tính kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ, công chức. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, trao đổi với các đồng chí là trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương của một số cơ

quan, địa phương, đơn vị về công tác cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; qua đó nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của sở, ngành, địa phương, bàn các giải pháp tốt chủ đề "Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá đi lên"; đề cao tính kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ, công chức. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, trao đổi với các đồng chí là trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương của một số cơ

(Xem tiếp trang 4)
MẠNH CƯỜNG

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Cảnh giác trước những luận điệu giả danh phản biện xã hội

Phản biện xã hội là một hình thức thể hiện tự do ngôn luận, bày tỏ ý kiến một cách có cơ sở khoa học nhằm thực hiện quyền dân chủ và ý thức trách nhiệm của công dân. Ở Việt Nam, phản biện xã hội ngày càng được mở rộng nhằm thúc đẩy việc xây dựng nhà nước pháp quyền và quá trình dân chủ hóa đời sống xã hội cũng như phát huy trí tuệ cộng đồng. Tuy nhiên, một số tổ chức, cá nhân đã và đang lợi dụng quyền này để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, gây bức xúc dư luận, đòi hỏi cần phải kịp thời vạch trần và lên án.

Việc khuyến khích phản biện xã hội, tiếp thu ý kiến của các tầng lớp nhân dân là để hoàn thiện thể chế, chính sách phục vụ nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, hiện nay, bên cạnh những đóng góp tích cực, có tính xây dựng của các tầng lớp nhân dân cũng đã xuất hiện một số đối tượng lợi dụng phản biện xã hội, quyền tự do dân chủ để xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm chống phá Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Trong thời gian gần đây, một số đối tượng (chủ yếu là các phần tử đối lập, chống phá cực đoan, phản động) đã lợi dụng việc Đảng, Nhà nước kêu gọi lấy ý kiến của nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện, các dự thảo luật để đưa ra quan điểm, ý kiến trái chiều với mục đích không trong sáng.

Các đối tượng lợi dụng phản biện xã hội dưới nhiều hình thức khác nhau như đóng góp ý kiến, bày tỏ quan điểm dưới danh nghĩa khoa học song thực chất biến việc làm này thành những diễn đàn công khai đưa ra các ý kiến trái chiều, cực đoan, đối lập, xuyên tạc, công kích chống đối chính quyền, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.

Chẳng hạn, lợi dụng chủ trương lấy ý kiến góp ý của nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các đối tượng đã lập một số trang mạng xã hội, làm blog, vlog... trên đó đưa những hình ảnh, thông tin tiêu cực, sai sự thật. Với danh nghĩa góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), gợi ý, đề xuất các phương án để giải quyết những vướng mắc về vấn đề đất đai; vấn đề thu hồi, bồi thường đất phục vụ quy hoạch; sử dụng đất công; tranh chấp đất đai... các đối tượng đã lồng ghép những tư tưởng phản động, xuyên tạc, bóp méo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Các đối tượng cố tình đánh tráo bản chất, làm cho người dân hiểu sai nội dung "đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu" thành "đất đai là độc quyền sở hữu của Nhà nước", từ đây gây ra những phản ứng tiêu cực trong xã hội.

(Xem tiếp trang 4)

Lộ trình tắt sóng 2G - hướng người dân lên môi trường số

(Xem trang 2)



Người dân đến điểm giao dịch của các nhà mạng để được tư vấn, hỗ trợ chuyển từ sóng 2G lên 4G.